

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

๑๘ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างและเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาปนายนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอใช้พื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้านเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พื้นที่จำนวน ๑,๗๘๕ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งชาวบ้านได้ยินยอมพร้อมใจออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างสถานศึกษา เพื่อให้ลูกหลานได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใกล้บ้าน และใช้ชื่อเป็น “วิทยาเขตบ้านเพนียด” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก่อสร้างอาคาร ๒ หลัง และอาคารที่จอดรถ ได้ปรับปรุงพื้นที่ขุดสระ ปลุกพืช แต่ยังไม่ได้นำเนินการเปิดเรียนหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายจะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือไม่ และขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน และงบประมาณในการก่อสร้าง

๒. รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรได้เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้หรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

อำนาจ คลังผา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดลพบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๒๐๑/ร.

ของ นายอำนาจ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้าง และเปิดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้าพเจ้า นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอใช้พื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้านเพนียด อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี พื้นที่จำนวน ๑,๓๘๕ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งชาวบ้านได้ยินยอมพร้อมใจออกจาก
พื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างสถานศึกษา เพื่อให้ลูกหลานได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ใกล้บ้าน และใช้ชื่อเป็น “วิทยาเขตบ้านเพนียด” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก่อสร้าง
อาคาร ๒ หลัง และอาคารที่จอดรถ ได้ปรับพื้นที่ขุดสระ ปลูกพืช แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการเปิดเรียน
หรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม แต่อย่างใด

คำถามที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายจะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือไม่ และขอทราบ
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน และงบประมาณในการก่อสร้าง

คำตอบที่ ๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียน
ชี้แจงว่า โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ โดยสรุปความเป็นมา
ของโครงการ และมติของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

จากแนวนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาส และความเสมอภาค
ทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค คณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีมติ
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และให้บริการจัดการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคกลางตอนบน
โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๐
มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๓๖ คน รวมทั้งดำเนินงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการ
แก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรในพื้นที่โดยรอบ โดยมีงานวิจัยในระยะปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

จำนวน ๘๐ โครงการ ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยอาคาร
อเนกประสงค์ อาคารฝึกอบรม รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในระยะ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๐
รวมประมาณ ๑๑ ล้านบาท และงบประมาณดำเนินการ ประมาณ ๔๒ ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัย
จัดเงินรายได้สนับสนุนทุกปี ๆ ละประมาณ ๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๔,๖๘๗ ล้านบาท

การดำเนินงานภายใต้ปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และความขาดแคลนงบประมาณ
ทำให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี รวมทั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีก ๒ แห่ง คือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่ได้รับอนุมัติได้ ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้
แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
และเสนอทิศทางการดำเนินงานสำหรับโครงการจัดตั้งวิทยาเขต ทั้ง ๓ แห่ง โดยมอบให้คณะทำงาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนแม่บท ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน เป็นแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานเพื่อหาข้อสรุปความเป็นไปได้ ในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้ง
๓ วิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้
ในการดำเนินงานตามแผนงานที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยคณะทำงานฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่เคยเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ของโครงการจัดตั้งฯ วิทยาเขตแต่ละแห่ง ในที่สุดสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ได้มีมติให้ดำเนินการโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตลพบุรี ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการเป็นลักษณะสถานีวิจัย โดยกำหนดภารกิจให้ชัดเจน คือ ๑) ให้พื้นที่
อำเภอโคกเจริญ เป็นสถานีวิจัย ในสังกัดสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
ดำเนินการวิจัย และปลูกพืชไร่เป็นหลัก เน้นให้สามารถสร้างรายได้ และบริหารงานอย่างคล่องตัว
๒) พื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ให้ลดขนาดพื้นที่ลงตามความเหมาะสม และความจำเป็น
ของงานที่จะดำเนินการ โดยคืนพื้นที่บางส่วนที่เหลือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
โดยย้ายไปสังกัดสถาบันค้นคว้า และพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัย
และสนับสนุนพัฒนาเกษตรกร ชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยเน้น
ประสานความร่วมมือกับ อบต.ในท้องที่ศูนย์วิจัย และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร

๒. ให้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี แต่ให้คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรในวิทยาเขตบางเขน ดูแลรับผิดชอบนิสิตที่กำลังศึกษาของหลักสูตร ซึ่งมีเป้าหมายจะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒

คำถามที่ ๒ รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรได้เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้หรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ขอทราบรายละเอียด

คำตอบที่ ๒ กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีวิทยาเขต และศูนย์/สถานีวิจัยกระจายอยู่ตามภูมิภาคของประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการตามภารกิจหลัก ทั้ง ๔ ด้าน ตามศักยภาพ และความพร้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กรณีของวิทยาเขตลพบุรี ที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ก็ด้วยเหตุและปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

แม้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ และอำเภอโคกสำโรง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตลพบุรีแล้วก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยังคงดำเนินการตามภารกิจ ทั้งการวิจัย และการบริการวิชาการในลักษณะของศูนย์ สถานีวิจัย เจกเช่นเดียวกับศูนย์/สถานีวิจัย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการดำเนินการอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตร และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน โดยนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังเป็นสถานีวิจัยงานให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ดำเนินการเป็นลักษณะสถานีวิจัย แทนการจัดตั้งเป็นวิทยาเขต จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้

พื้นที่อำเภอโคกเจริญ ให้เป็นสถานีวิจัย ในสังกัดสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ โดยมีภารกิจ คือ ๑) ดำเนินการวิจัย และค้นคว้าทดลองด้านพืชไร่ โดยมุ่งเน้นมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และพืชตระกูลถั่ว ๒) ให้การฝึกงานภาคปฏิบัติแก่ นิสิต นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ๓) ให้บริการพื้นที่เพื่อดำเนินงานวิจัย และสนับสนุนงานวิจัยด้านพืชไร่ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ๔) ให้บริการด้านความรู้ทางวิชาการ เช่น การฝึกอบรม การแสดงผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การจัดทำแปลงสาธิต การตอบปัญหา และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ๕) การผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

พื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ลดขนาดพื้นที่ลงตามความเหมาะสม และความจำเป็นของงานที่จะดำเนินการ โดยคืนพื้นที่บางส่วนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด แล้วจัดตั้งพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร แล้วย้ายไปสังกัดสถานีค้นคว้า และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โดยเป็นศูนย์ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรในท้องถิ่น เช่น การจัดฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ และการทำวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนและประสานงานกับโครงการ หรือกิจกรรมของนิสิตจากคณะ และชมรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน โดยรอบพื้นที่ตั้งของศูนย์ ให้เกิดความยั่งยืนในการดำรงชีพ และประกอบอาชีพ ซึ่งมีการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานไว้แล้ว ดังนี้

๑) ด้านการวิจัย มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้ว ๖ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน โครงการศึกษาผลงานทางอริโธพาทิของถั่วเขียวที่มีต่อพืชที่ปลูกตาม คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา โครงการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช โครงการศึกษาผลของสารเพอร์ไรท์ต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินวิเชียรบุรี คณะเกษตรกำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา โครงการศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินวิเชียรบุรี คณะเกษตรกำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา และโครงการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว คณะเกษตรกำแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ คือ โครงการศึกษาองค์ความรู้เรื่องอ้อย - วัชพืช คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา โครงการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา โครงการการศึกษาผลของการตัดแต่งกิ่งสบู่ดำ ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของสบู่ดำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โครงการจัดการดินปุ๋ย และน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา โครงการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช และโครงการศึกษาดัชนีแบบระบบการปลูกพริกคุณภาพครบวงจร เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปพริก คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช

๒) ด้านการบริการวิชาการ มี ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการนิสิต รวมใจเทิดไถ้ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ โดยนิสิตดำเนินการในศูนย์ ฯ และหมู่บ้านนกเขาเปล้า จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (หมู) โดยสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทย์ และนิสิตเทคนิคการสัตวแพทย์ โครงการพัฒนาสาธารณสุขปโค และสภาพแวดล้อมชุมชน โดยสโมสรนิสิต คณะวนศาสตร์ โครงการพัฒนาทางการเกษตร โดยสโมสรนิสิต คณะเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต โดยสโมสรคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และชมรมมหาวิทยาลัยชาวบ้าน โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานชุมชน ๒) โครงการเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี บ้านนกเขาเปล้า ซึ่งมีปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ โรคพยาธิใบไม้ในเลือด โรคพยาธิเส้นด้าย โรค布鲁เซลโลซิส โรคพยาธิเม็ดเลือดในโค - กระบือ โรคแอนนาพลาสมาโมซิส เชื้อริกเก็ตเซีย อยู่บนเม็ดเลือดสีแดง โรคบาบิซิโอวิส (โรคไข้เห็บ) โรคทริปาโนโซเมียซิส และโรคปากและเท้าเปื่อย

สำหรับนโยบายในการให้เกษตรกรเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อทำกินอันเนื่องมาจากความยากจนของเกษตรกรนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่หารือร่วมกัน สรุปได้ดังนี้

๑. กรณีการขอใช้พื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน เห็นควรให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หารือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ในการกำหนดพื้นที่ใช้สอยแล้วประสานขอใช้พื้นที่ทำกินตามความเหมาะสม กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ (ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แต่อย่างใด)

๒. ในเบื้องต้นได้อนุญาตให้เกษตรกรนำวัวเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ ที่ไม่มีการปลูกพืชเพื่องานวิจัยได้ แต่ขอให้ช่วยดูแลวัวให้อยู่ภายในขอบเขต และป้องกันวัวเข้าไปในพื้นที่ปลูกพืชทดลองวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร